

Thông điệp Giáng sinh của Giám mục Đô thành Singapore và Đông Nam Á Sergiy gửi đến các Giám mục, Giáo sĩ, Tu sĩ nam nữ và tất cả các đàn chiên Chính thống giáo.

Trọng kính cả thầy toàn thể cộng đoàn Đông Nam Á, những người cha, anh chị em yêu dấu,

Tôi xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc mừng chân thành của tôi nhân dịp Đại Lễ Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!

Vào những ngày kỷ niệm này, chúng ta nhìn vào biểu tượng Giáng sinh với niềm vui và tình cảm nồng nhiệt, ngắm nhìn Đấng Cứu Thế nhập thể, Người Mẹ Thanh khiết Nhất ôm Hài Nhi Thánh trong vòng tay dịu dàng, và Thánh Giuse Công Chính cúi xuống âu yếm chăm sóc họ. Thánh Gia là mẫu mực của tình yêu đích thực và hy sinh, sự chăm sóc lẫn nhau chân thành và sự tin tưởng hoàn toàn vào Đấng Tạo Hóa. Hết lần này đến lần khác, Lễ Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng to lớn của các giá trị gia đình trong thế giới ngày nay, vì chính ở đó chúng đóng vai trò là nền tảng của cuộc sống trong xã hội chúng ta.

Con trẻ Giêsu lớn lên trong đức tin, tình yêu và sự siêng năng. Việc tưởng nhớ điều đó làm cho chúng ta ý thức rằng nhiệm vụ của cha mẹ là giáo dục con cái về mặt đạo đức, trở thành những người thầy đầu tiên của chúng về cầu nguyện, đức tin và lòng nhân hậu đối với người khác.

Thiên Chúa không chỉ đến trong cuộc đời chúng ta vào dịp Giáng Sinh, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng gặp Ngài bất cứ lúc nào. Đó là việc chúng ta đón nhận Chúa như thế nào và Ngài tìm thấy gì nơi chúng ta – một chuồng gia súc, sự lạnh lùng và nghèo khó về tinh thần hay một trái tim đầy lòng nhân hậu, ấm áp và ánh sáng, có khả năng trở thành nơi ở xứng đáng cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhanh chóng gặp gỡ Đấng Cứu Thế với đôi mắt và việc làm trong sáng, hân hoan tôn thờ sự quang lâm của Ngài bằng xương bằng thịt (x. Chúa Nhật Trước Lễ Giáng Sinh, Kinh Chiều Lớn).

Trong ngày lễ rạng rỡ này, tôi cầu chúc tất cả các bạn sức khỏe và bình an, cũng như niềm vui tinh thần, sự kiên nhẫn và thành công trong công việc. Xin Chúa Kitô, Đấng sinh ra trong hang đá chuồng chiên máng cỏ, ban cho các bạn sự trợ giúp của Ngài trong mọi ngày của cuộc đời, lấp đầy trái tim các bạn bằng tình yêu và chúc lành cho những việc làm tốt lành của các bạn.

Giám Mục Đô Thành của Singapore và Đông Nam Á

Lễ Chúa Giáng Sinh 2024